
Fundagerð                    

 

Dags: 15. nóvember 2022 

Efni fundar: Skólaráðsfundur 

Fundarmenn: María skólastjóri stýrði fundi, Sigrún deildarstjóri ritari, Álfrún fulltrúi kennara, 

Sólveig Lára fulltrúi kennara, Kristjana fulltrúi nemenda, Sunna fulltrúi nemenda, Alfreð 

fulltrúi starfsmanna og Jóna fulltrúi foreldra.  

Fjarverandi, Þórey fulltrúi foreldra, Stefán fulltrúi nemenda  og Þorvar grenndarfulltrúi.  

 

Umræðuefni 

Nemendakönnun – Skólapúlsinn 2021 – 2022 

• Lokaniðurstöður koma í júní og unnið úr þeim í september.  

• María fer yfir hvernig könnun er framkvæmd og hvað liggur að baki.  

• Niðurstöður koma vel út.  

• Áhugi á stærðfræði hefur hækkað mikið milli kannana.  

• Þrautseigja í námi mælist hátt yfir landsmeðaltali.  

• Einelti mælist minna í Vatnsendaskóla miða við landið. 

• Þeir þættir sem þarf að bæta eru 

o Ánægja af náttúrufræði 

o Tíðni leiðsagnarmat  

• Almennt koma niðurstöður vel út og nemendum líður vel.  

• Niðurstöður eru aðgengilegar á heimasíðu skólans https://vatnsendaskoli.is/wp-

content/uploads/sites/10/2022/11/nidurstodur_nemendur_2021_2022.pdf 

• Umbótaáætlun: https://vatnsendaskoli.is/wp-

content/uploads/sites/10/2022/11/umbotaaetlun_nemendur_2022_23.pdf 

• Umræða um neteinelti og forvarnir gegn því.  

 

Réttindaskólinn 

• Kynning á verkefninu og tilkynnt að við fáum Réttindafána 24.nóvember og getum 

kallað okkur Réttindaskóla Unicef.  

• Umræða um hve jákvæð áhrif verkefnið hefur á skólabrag.  

• Umræða frá öllum hve mikilvægt sé að nemendur hafi rödd.  

Bekkjarkvöld 

• María nefnir að það sé mjög ánægjulegt að flestir ef ekki allir árgangar séu búnir að 

halda bekkjarkvöld á síðustu vikum.  
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Fundagerð                    

 

Önnur mál:  

Fyrirspurn hvort nemendur fari á skólaþing og kom fram að 10.árgangur fer. Fulltrúi foreldra 

nefnir að áhugi sé hjá Alþingi að fá yngri nemendur þangað. Hugmynd kom fram að fara með 

3., 6., og 10. árganga. 

 

Fundi slitið klukkan 9:00 

Næsti fundur: 6.desember kl.08.15. 

Ritari: Sigrún Brynjólfsdóttir deildarstjóri 


